
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ครั้งท่ี  ๒๔/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดท่ีี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน  ช้ัน ๕ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------ 

 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
๓. พลตํารวจเอกชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต ์ สกลไชย กรรมการ 
๕. พลตํารวจตรชีุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ กรรมการ 
๘. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
๙. นายเดชา  ดีผดุง กรรมการ 
๑๐. นายสําเร็จ  วงศ์ศักดา กรรมการ 
๑๑. นายจรัสโรจน์  บถดําริห ์ กรรมการ 
๑๒. นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล กรรมการ 
๑๓. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  (นายสุภัทร  บุญส่ง  แทน) 
๑๔. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายศิริพงศกร  ชูสังข์  แทน) 
 

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 
๒. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒. นายมนตรี  เรืองสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓. นางสาวสมัญญา  พิมพาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๔. นางสาวจิราภรณ์  คงสมมาตย ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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๕. นายสถิตย์  เจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๖. นายกนก  มีศรเอ่ียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๗. นางสาวดาวใจ  รักษ์หิรัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๘. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๙. นางสาวศิรินภา  แสงอร่ามมโนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๐. รองศาสตราจารย์ฤทธิ์  วัฒนชัยยิง่เจริญ กรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง กรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) 
๑๒. นางสาววทานีย์  เมฆหมอก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๓. นายธีระ  ละมุลตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๔. นางสาวพัชราภรณ์  นิยมสินธุ ์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๖๐ 
     เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดท่ีี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํา
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๙ หน้า 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม พร้อมท้ังขอใหป้รับแก้ไข ดังนี ้
๑) หน้าท่ี ๑๐ มติท่ีประชุม วาระท่ี ๔.๔  ให้ปรับแก้ไข เป็นดังนี ้

 “ท่ีประชุมมีมติ ดังนี ้
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๑) ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในหลักการ พร้อมท้ังให้ยกเว้นลําดับท่ี ๕) การจัดตั้ง
สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และลําดับท่ี ๖) การจัดตั้งชมรมผู้อาวุโส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยให้ดําเนินการจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และให้อยู่ภายใต้
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบด ี

๒) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดําเนินการในลําดับท่ี ๑) - ๔) 
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการจัดตั้งหน่วยงานภายในให้เรียบร้อย” 

๒) หน้าท่ี ๑๓ หัวข้อการพิจารณา วาระท่ี ๕.๓ ให้เพ่ิมข้อความ “โดยผู้สมัครฯ ท้ัง ๓ ราย ได้รับ
คําถามเดียวกันท้ังหมด” ต่อท้ายข้อความ “ท้ัง ๓ ราย” ในบรรทัดท่ี ๔ ของหัวข้อการพิจารณา เป็นข้อความ
ดังนี้ “...ท้ัง ๓ ราย โดยผู้สมัครฯ ท้ัง ๓ ราย ได้รับคําถามเดียวกันท้ังหมด...” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

   - ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
   (ก.ต.ส.) 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
คําสั่งท่ี ๑๖/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) 
ต่อมาได้มีคําสั่งท่ี ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งท่ีปรึกษาและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) นั้น 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในรอบ ๒ เดือน โดยเห็นสมควรแจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพ่ือทราบ ดังนี ้

๑) งานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้ตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย ยังไม่เคยตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน 

๒) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตั้งแต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เม่ือปี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังไม่เคยเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 

๓) การฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบของมหาวิทยาลัย มีการอบรมน้อยมาก ปีละประมาณ ๑ ครั้ง 
โดยเข้ารับการอบรมของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น 

๔) ปัญหาต่างๆ ท่ีมีการพิจารณาในคณะกรรมการฯ มีท้ังหมดประมาณ ๓๐ ปัญหา 
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 ๔.๑)  คณะกรรมการจะขอรายงานสรุปเรื่องท้ังหมดและนําเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ทราบว่าปัญหาใดแก้ไขได้มากน้อยเท่าใด ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เป็นการติดตามตรวจสอบในระดับสภา
มหาวิทยาลัย มิใช่เป็นการติดตามตรวจสอบในระดับของอธิการบด ี

 ๔.๒) ขอนําคณะกรรมการตรวจสอบฯ ท้ังหมด ๖ คน เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูลและ
รับฟังนโยบายการตรวจสอบจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ด้วย 

๕) การปฏิบัติหน้าท่ี และงดเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี โดยหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย มีอํานาจตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) สรุปสาระสําคัญจาก 
๒ ฉบับ ได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ๔ ข้อ  

๑) ระบบการตรวจสอบภายใน 
๒) ระบบการควบคุมภายใน 
๓) ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 
๔) ตรวจสอบการบริหารจัดการ 

 เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานคณะกรรมการฯ มีเวลาจํากัดในช่วงเข้ามาแก้ไขปัญหา
ตามมาตรา ๔๔ เพ่ือความเหมาะสม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่วมกันแล้วใคร่ขออนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีหลักใน 
๓ ข้อแรกก่อน ส่วนในข้อท่ี ๔ การตรวจสอบการบริหารจัดการ จะต้องตรวจสอบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยท้ังในระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับผู้บริหารส่วนงานและระบบการบริหาร
จัดการในระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการจัดการ และกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อ ๔ จําเป็นต้องใช้เวลามากพอสมควร และต้องใช้เวลาตลอดปี      
คณะกรรมการฯ จึงขอดําเนินการภายหลังจากดําเนินการสรรหาอธิการบดีและได้อธิการบดีท่านใหม่เรียบร้อยแล้ว 
ท้ังนี้ ระบบของมหาวิทยาลัย กรรมการ ๓ คน ปฏิบัติหน้าท่ีตามวาระ วาระละ ๓ ปี ส่วนประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามวาระของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการฯ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ท่ีแนบ  

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
   อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
คําสั่ง ท่ี ๔/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน และต่อมา 
ได้มีคําสั่งท่ี ๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๐ แก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน 
เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับเรื่องอุทธรณ์ และร้องทุกข์ และร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก นั้น 
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 คณะกรรมพิจารณาเรื่องร้องเรียน อุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 
ร้องทุกข์และร้องเรียน มาได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงเห็นควรรายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบ โดยมีเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน ดังนี ้

๑) เรื่องท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ชุดเดิม) ได้มีมติแล้ว จํานวน ๔ เรื่อง 

๒) เรื่องร้องทุกข์ จํานวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย 
 ๒.๑) เรียกร้องความเป็นธรรมในการชดใช้ทุนการศึกษา 
 ๒.๒) ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาประเมินผลการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 ๒.๓) ร้องทุกข์ กรณีการโอนย้ายตําแหน่งหน้าท่ีอย่างไม่เป็นธรรม  

๓) เรื่องร้องเรียน ท่ียุติเรื่อง จํานวน ๑๔ เรื่อง ประกอบด้วย 
 ๓.๑) ขอให้พิจารณาผู้บริหารระดับสูงกระทําการมิบังควร สวมชุดครุยโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 ๓.๒) ร้องเรียนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒/๒๕๕๙ 
 ๓.๓) ขอให้ปรับเปลี่ยนรองอธิการบดี (นายสืบพงษ์ ม่วงช)ู 
 ๓.๔) ขอให้ใช้คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙  
 ๓.๕) การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
 ๓.๖) ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการถอนการลงทะเบียนนักศึกษาด้วยวิธพิีเศษ 
 ๓.๗) ขอความเป็นธรรมเก่ียวกับสัญญาจ้างปรับปรุงอาคาร 
 ๓.๘) การทุจริตคอรัปชั่นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๓.๙) รายงานผลการดําเนินการสอบสวน 

 ๓.๑๐) ขอชี้แจงข้อเท็จจริงตามแจ้งมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๓.๑๑) ขอให้ตรวจสอบความบกพร่องของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
(นายนนทศักดิ์ เปี่ยมผล) 
 ๓.๑๒) เสนอความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓.๑๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สูญหาย 
 ๓.๑๔) ร้องเรียนขอให้ประเมินคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ใจหาญ) 

๔) เรื่องร้องเรียน พิจารณาแล้ว จํานวน ๖ เรื่อง ประกอบด้วย 
 ๔.๑)  ร้องเรียนการกระทําผิดวินัยของอธิการบดี (นายนเรศ ใจหาญ) 
 ๔.๒) ดําเนินการกรณียักยอกทรัพย ์
 ๔.๓) ร้องเรียนผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทําการ
ท่ีส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
 ๔.๔) ชี้แจงการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือการรื้อถอน และย้ายสิ่งปลูกสร้าง    
และตรวจนับ จัดเก็บ ย้าย และจําหน่ายสิ่งปลูกสร้างเดิมของอาคารเรียน ๘ 
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 ๔.๕) ร้องเรียนขอให้ประเมินคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  ธีรเวชญาณ) 
 ๔.๖)  ขอความเป็นธรรม กรณีถูกถอดถอนจากตําแหน่งอธิการบดี 

 รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๐๐๓/๐๕๒ ลงวันท่ี 
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ท่ีแนบ  

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ พร้อมท้ังมอบหมายให้อธิการบดีเร่งดําเนินการเรื่องของการสอบข้อเท็จจริง
ภายในมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จและจัดทําสรุปผลการดําเนินการให้เรียบร้อย พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ดังนี้  

๑) เห็นสมควรให้คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดําเนินการจัดทําสรุปผลการดําเนินการเพื่อเตรียมนําเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งควรเป็นประเด็นท่ีมีความสําคัญ 

๒) การสรรหาอธิการบดีที่ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น ควรจัดทําสรุปรายงานการสรรหา
อธิการบดี เสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย 

ท้ังนี้ ในกรณีของการสรรหาอธิการบดี นอกจากจะได้ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีแล้ว 
ยังทําให้เข้าใจถึงปัญหาที่มีความจําเป็นต้องแก้ไข อาทิเช่น ๑) กรณีของลูกจ้างชั่วคราว ที่มีจํานวนถึง ๕๐๐ 
คน  ๒) การจ่ายค่าตอบแทนที่ต่ํากว่าวุฒิการศึกษา กรณีนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ควรมีวิธีการจัดการให้มี
การจ่ายค่าตอบแทนท่ีถูกต้อง  ๓) กรณีหนี้หอพักนักศึกษา ควรมีความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าจะดําเนินการอย่างไร  
๔) ความเป็นหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ยังไม่มีอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหากไม่
สามารถบริหารจัดการให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ ก็อาจต้องแยกออกจากกัน และ ๕) รูปแบบการบริหารจัดการใน
รูปของวิทยาเขตท่ีมีเอกภาพ เป็นอีกประเด็นท่ีมีความสําคัญในการบริหารจัดการ  

การดําเนินการในระยะยาว ควรมีการแก้ไของค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย โดยควร
เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบถึงปัญหาขององค์ประกอบท่ีมีอยู่ว่า สภามหาวิทยาลัย
สามารถถูกแทรกแซงทางการเมืองได้ง่าย เนื่องจากมีองค์ประกอบท่ีมีจํานวนมาก     
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันท่ี ๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น 
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 ขณะนี้ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับผลการประเมินท่ีคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๘    
ซึ่งการดําเนินงานอยู่ในระดับดี และมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ท่ีได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๗ โดยมีรายละเอียดตามตารางผลการประเมินฯ 
ดังต่อไปนี ้

ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.  การผลิตบัณฑติ ๒.๔๔ ๒.๙๕ ๓.๔๕ 

๒.  การวิจัย ๓.๔๒ ๓.๖๕ ๓.๙๙ 

๓.  การบริการวิชาการ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

๔.  การทํานุบาํรุงศิลปและวฒันธรรม ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

๕.  การบริหารจัดการ ๒.๗๓ ๓.๕๕ ๔.๖๓ 

ผลประเมิน ๒.๗๔ ๓.๕๗ ๔.๐๘ 

ระดับคุณภาพ พอใช ้ ด ี ด ี

 โดยผลประเมินรายตัวบ่งชี้ ในตัวบ่งชี้คุณภาพองค์ประกอบท่ี ๑ ข้อ ๑.๓ อาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ ยังคงได้คะแนนท่ีน้อยอยู่ ซึ่งได้คะแนนประเมินอยู่ท่ี ๑.๔๘ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการจัดอบรมเพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์เก่ียวกับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  

 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะนํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ข้อสังเกตท่ีประชุม 

 มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ ในการขอกําหนดตําแหน่งและ
ผลงานทางวิชาการให้มากข้ึน ซึ่งการมีตําแหน่งทางวิชาการเป็นการสร้างเกียรติยศให้กับตัวบุคคล สาขา คณะ 
รวมท้ังมหาวิทยาลัย และเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างมาก  

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสัมมนาโดยเชิญคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วม เพื่อรับฟังและทําความเข้าใจในเรื่องของการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการทํา
ผลงานวิจัย และเห็นสมควรเชิญ รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิร ิ ผู ้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าวด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไข สมอ.๐๘ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖        
เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไดอ้นุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ ๕.๔  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรหัสวิชาของรายวิชาบังคับก่อน ในรายวิชา ๐๗-๒๑-๑๐๔ การเขียนแบบก่อสร้าง ๑ ๒(๑-๓-๓) ซึ่งเกิดจาก
ความผิดพลาดของการพิมพ์รายละเอียดในเล่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง โดย
มีรายละเอียดการขอแก้ไข ดังนี ้

 ปรับเปลี่ยนแก้ไขรหัสวิชาของรายวิชาบังคับก่อน 
 จากเดิม 
 ๐๗-๒๑-๑๐๔ การเขียนแบบก่อสร้าง ๑ ๒(๑-๓-๓) 
   Construction Drawing ๑ 
   วิชาบังคับก่อน :  ๐๗-๒๐-๑๐๓  การเขียนแบบเบื้องต้น 
   ปฏิบัติการเขียนแบบเบื้องต้นด้านสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย การเขียนแบบด้าน

วิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบต่างๆ แบบขยาย กรณีศึกษาการเขียนภาพสามมิติ 
แบบเพอร์สเพคทีป (Perspective Drawing) 

 แก้ไขเป็น 
 ๐๗-๒๑-๑๐๔ การเขียนแบบก่อสร้าง ๑ ๒(๑-๓-๓) 
   Construction Drawing ๑ 
   วิชาบังคับก่อน :  ๐๗-๒๑-๑๐๓  การเขียนแบบเบื้องต้น 
   ปฏิบัติการเขียนแบบเบื้องต้นด้านสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย การเขียนแบบด้าน

วิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบต่างๆ แบบขยาย กรณีศึกษาการเขียนภาพสามมิติ 
แบบเพอร์สเพคทีป (Perspective Drawing) 

 

 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสวิชาของหลักสูตรในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้าง
หลักสูตรแต่อย่างใด พร้อมท้ังได้นําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ท้ังนี้ ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามมติ
สภาวิชาการ วาระ ๕.๑ และเอกสารรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง ท่ีแนบมานี ้ 

มติท่ีประชุม 

 ขอถอนวาระ  
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไข สมอ.๐๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาสัตวศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ  

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙        
เม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙) รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ ๕.๔  

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดังนี ้

 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 จากเดิม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา ตองอ่อน  (เกษียณอายุราชการ) 
 แก้ไขเป็น  รองศาสตราจารย์สุชาติ ชัยวรกุล 

 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด พร้อมท้ัง    
ได้นําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุม      
มีมติเห็นชอบ ท้ังนี้ ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามมติสภาวิชาการ วาระ ๕.๒  
และเอกสารรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง ท่ีแนบมานี ้

มติท่ีประชุม  

 ขอถอนวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไข สมอ.๐๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาสัตวศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕        
เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ ๕.๖  

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดังนี ้

 เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร 
 จากเดิม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  โอฬารกนก  (เกษียณอายุราชการ) 
 แก้ไขเป็น  นายนนทศักดิ์  เปี่ยมผล  (เดิมอาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๕) 
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 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 จากเดิม รองศาสตราจารย์สุชาติ  ชัยวรกุล  (โอนย้ายเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) 
 แก้ไขเป็น นางสาวปวีณอิศรัชต์  เคนจันทร์  (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลําดับท่ี ๒) 

 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพล  แจ่มสวัสดิ์  (เกษียณอายุราชการ) 
  นายนนทศักดิ์  เปี่ยมผล  (เป็นประธานหลักสูตร) 
 แก้ไขเป็น นายธีรพงษ์  ใจชาญสุขกิจ (อาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๔) 
  นายพรรษวุฒิ  สุดใจดี  (อาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๕) 

 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด พร้อมท้ัง    
ได้นําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุม      
มีมติเห็นชอบ ท้ังนี้ ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามมติสภาวิชาการ วาระ ๕.๓ และ
เอกสารรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง ท่ีแนบมานี ้

มติท่ีประชุม 

 ขอถอนวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไข สมอ.๐๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔        
เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๕๔) รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ ๕.๗  

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ ได้แจ้งขอปรับแก้ไขรหัสวิชา    
ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา ให้ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) จํานวน ๒ วิชา ดังนี ้

๑) จุลชีววิทยา  แก้ไขเป็น  จุลชีววิทยาทางการเกษตร  รายละเอียดการแก้ไข ดังนี้ 
 จากเดิม 
 ๐๖-๐๓-๒๓๐ จุลชีววิทยา ๓(๓-๐-๖) 
  Microbiology 
 วิชาบังคับก่อน : ๐๖-๐๓-๑๐๐  ชีววิทยา  หรือ 
  ๐๖-๐๓-๑๐๒  ชีววิทยาท่ัวไป และศึกษาควบคู่กับ 
  ๐๖-๐๓-๒๓๑  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
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 ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ ประวัติ และพัฒนาการของวิชา      
จุลชีววิทยา ประเภทของจุลินทรีย์รวมทั้งไวรัส สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย            
การเปรียบเทียบเซลล์แบบโพรคาริโอตและ ยูคาริโอต การเจริญ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการควบคุมจุลินทรีย ์   
เมทาบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และการจําแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยา
ประยุกต์ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและในชีวิตประจําวัน 
 แก้ไขเป็น 
 ๐๑-๔๒-๒๐๓ จุลขีววิทยาทางการเกษตร   ๓(๓-๐-๖) 
  Agricultural Microbiology 
 วิชาบังคับก่อน : ๐๖-๐๓-๑๐๐ ชีววิทยา หรือ 
  ๐๖-๐๓-๑๐๒ ชีววิทยาท่ัวไป และศึกษาควบคู่กับ 
  ๐๑-๔๒-๒๐๔ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร 
 ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ ประวัติ และพัฒนาการของวิชา     จุล
ชีววิทยา ประเภทของจุลินทรีย์รวมทั้งไวรัส สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเปรียบเทียบ
เซลล์แบบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การเจริญ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์ เมทาบอลิซึม การจัด
หมาวดหมู่และการจําแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เก่ียวข้องกับ
การเกษตร การเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง อาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน น้ํา สิ่งแวดล้อม
และในชีวิตประจําวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการเกษตรด้านต่างๆ  

๒) ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  แก้ไขเป็น ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร รายละเอียด
การแก้ไข ดังนี ้

 จากเดิม 
 ๐๖-๐๓-๒๓๑ ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ๑(๐-๓-๑) 
  Microbiology Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน : ๐๖-๐๓-๑๐๑ ปฏิบัติการชีววทิยา หรือ 
  ๐๖-๐๓-๑๐๒ ชีววิทยาท่ัวไป และศึกษาควบคู่กับ 
  ๐๖-๐๓-๒๓๐ จุลชีววิทยา 
  การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ การทําเทคนิคปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ การเพาะเลี้ยง
จุลินทรีย์ การวัดการเจริญและวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การทดสอบคุณลักษณะของแบคทีเรีย การทดสอบปฏิกิริยา     
ซีโรโลยี รวมทั้งจุลชีววิทยาประยุกต์ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและใน
ชีวิตประจําวัน 
 แก้ไขเป็น 
 ๐๑-๔๒-๒๐๔ ปฏิบัติการจุลขีววิทยาทางการเกษตร ๑(๐-๓-๑) 
   Agricultural Microbiology Laboratory 
 วิชาบังคับก่อน : ๐๖-๐๓-๑๐๑ ปฏิบัติการชีววทิยา หรือ 
  ๐๖-๐๓-๑๐๒ ชีววิทยาท่ัวไป และศึกษาควบคู่กับ 
  ๐๑-๔๒-๒๐๓ จุลชีววิทยาทางการเกษตร 



- ๑๒ - 
 

   การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ การทําเทคนิคปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ การเพาะเลี้ยง
จุลินทรีย์ การวัดการเจริญและวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การทดสอบคุณลักษณะของแบคทีเรีย รวมทั้งจุลชีววิทยา
ประยุกต์ที่เก่ียวข้องต่อการเกษตร การเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง อาหาร และสิ่งแวดล้อม 

 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด พร้อมท้ัง    
ได้นําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุม      
มีมติเห็นชอบ ท้ังนี้ ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามมติสภาวิชาการ วาระ ๕.๙ และ
เอกสารรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง ท่ีแนบมานี ้

มติท่ีประชุม 

 ขอถอนวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไข สมอ.๐๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ ๕.๖  

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง และปรับเปลี่ยนรายวิชา 
ในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) โดยปรับแก้ไขรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา ให้ทันสมัย 
เหมาะสม สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้  

 เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร 
 จากเดิม  รองศาสตราจารย์อุธร  ฤทธิลึก  (ลาออกจากราชการ) 
 แก้ไขเป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชงโค  แซ่ตั้ง 

 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 จากเดิม รองศาสตราจารย์อุธร  ฤทธิลึก  (ลาออกจากราชการ) 
 แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยุทธ  คงภิรมย์ชื่น  (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ลําดับท่ี ๓) 

 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ  คิดประเสริฐ  (ลาออกจากอาจารย์ประจําหลักสูตร) 
 แก้ไขเป็น นางสาววราทิต  ดลสุจิต  (อาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๕) 
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 ปรับเปลี่ยนรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) โดยการปรับแก้ไขรหัสวิชา 
ช่ือวิชา และคําอธิบายรายวิชา 
 จุลชีววิทยาท่ัวไป  แก้ไขเป็น  จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน  รายละเอียดการแก้ไข ดังนี้ 
 จากเดิม 
 ๐๖-๐๓-๒๓๒ จุลชีววิทยาท่ัวไป ๓(๒-๓-๕) 
   General Microbiology 
 วิชาบังคับก่อน : ๐๖-๐๓-๑๐๒  ชีววิทยาท่ัวไป 
   ความหมายขอบเขตและความสําคัญของวิชาจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยาโครงสร้าง
และหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์เมทาบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และการจําแนก
แบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เก่ียวกับการกเกษตรสิ่งแวดล้อมและ        
ในชีวิตประจําวัน 

 แก้ไขเป็น 
 ๐๑-๔๒-๒๐๕ จุลชีววิทยาพ้ืนฐานทางการเกษตร ๓(๒-๓-๕) 
   Basic of Agricultural Microbiology 
 วิชาบังคับก่อน : ๐๖-๐๓-๑๐๒  ชีววิทยาท่ัวไป 
   ความหมายขอบเขตและความสําคัญของวิชาจุลชีววิทยา ประวัติ ประเภทของ
จุลินทรีย์ สัณฐานวิทยาโครงสร้างของแบคทีเรียและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การใช้อาหารและการเจริญของ
จุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์เมทาบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และการจําแนกแบคทีเรีย   
การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน น้ํา สิ่งแวดล้อมและในชีวิตประจําวัน การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อการเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง และอาหาร 

 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด พร้อมท้ัง    
ได้นําเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุม      
มีมติเห็นชอบ ท้ังนี้ ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามมติสภาวิชาการ วาระ ๕.๑๐ 
และเอกสารรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง ท่ีแนบมานี ้

มติท่ีประชุม 

 ขอถอนวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของบัณฑิต และเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ท่ีใช้บัณฑิตวิศวกรรมโยธา และเพ่ือผลิต
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วิศวกรท่ีมีความรู้ด้าวิชาชีพ นําความรู้มาใช้ขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนสามารถเรียนรู้และนําเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ สามารถทํางานและสื่อสารร่วมกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ได้ 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้นําหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อสภาวิชาการ พิจารณา
กลั่นกรองตามอํานาจหน้าท่ี ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุมสภา
วิชาการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ท้ังนี้ ได้นําเสนอ
คณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการด้านวิชาการฯ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จึงนําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนดําเนินการตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
รายละเอียดตามมติสภาวิชาการ วาระ ๕.๔ และเล่มหลักสูตร ท่ีแนบมานี ้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 คณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้นําเสนอรายละเอียดต่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในการขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี ้

๑) โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรมีการปรับเพ่ิมจํานวนหน่วยกิต จากเดิม ๑๔๙ หน่วยกิต เป็น 
๑๕๐ หน่วยกิต  

๒) ศักยภาพของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพครบถ้วน 
๓) จํานวนนักศึกษาท่ีขอเปิดสอน หลักสูตรขอเปิดรับนักศึกษาจํานวน ๓๐ คน โดยเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ 

มติท่ีประชุม  

 ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี ้

๑) มหาวิทยาลัยควรระบุกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นรูปธรรมมากข้ึน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพท่ีเพียงพอในการเข้าศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

๒) จํานวนหน่วยกิตท่ีปรับเพ่ิมข้ึน จาก ๑๔๙ หน่วยกิต เป็น ๑๕๐ หน่วยกิต มหาวิทยาลัยควร
ศึกษาให้รอบคอบว่าสามารถดําเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากการปรับเพ่ิมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกับโครงสร้าง
หลักสูตร 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในงานก่อสร้างได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ  

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้นําหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อสภาวิชาการ พิจารณา
กลั่นกรองตามอํานาจหน้าท่ี ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุมสภา
วิชาการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ท้ังนี้ ได้นําเสนอ
คณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการด้านวิชาการฯ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จึงนําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนดําเนินการตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
รายละเอียดตามมติสภาวิชาการ วาระ ๕.๕ และเล่มหลักสูตร ท่ีแนบมานี ้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 คณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้นําเสนอรายละเอียดต่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในการขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี ้

๑) โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรมีการปรับเพ่ิมจํานวนหน่วยกิต จํานวน ๑๐ หน่วยกิต จากเดิม 
๑๓๗ หน่วยกิต เป็น ๑๔๗ หน่วยกิต  

๒) ศักยภาพของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพครบถ้วน 
๓) จํานวนนักศึกษาท่ีขอเปิดสอน หลักสูตรขอเปิดรับนักศึกษาจํานวน ๓๐ คน โดยเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ และให้งดรับนักศึกษา หลักสูตร ๒ ปี เทียบโอน ภาคสมทบ  

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามเสนอ ท้ังนี้ เห็นสมควรให้งดรับนักศึกษา หลักสูตร ๒ ปี เทียบโอน ภาคสมทบ  



- ๑๖ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความสําคัญในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพ่ือนําไปสู่การสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนต้องศึกษาท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ก่อให้เกิดทักษะ ความรู ้        
ความเข้าใจ นําไปสู่การประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้นําหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อสภาวิชาการ พิจารณา
กลั่นกรองตามอํานาจหน้าท่ี ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุมสภา
วิชาการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ท้ังนี้ ได้นําเสนอ
คณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการด้านวิชาการฯ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จึงนําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนดําเนินการตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป รายละเอียดตามมติสภาวิชาการ วาระ ๕.๖ และเล่มหลักสูตร ท่ีแนบมานี ้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 คณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้นําเสนอรายละเอียดต่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในการขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี ้

๑) โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรมีการปรับลดจํานวนหน่วยกิต จํานวน ๓ หน่วยกิต จากเดิม 
๑๓๙ หน่วยกิต ปรับเหลือเพียง ๑๓๖ หน่วยกิต  

๒) ศักยภาพของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพครบถ้วน 
๓) จํานวนนักศึกษาท่ีขอเปิดสอน หลักสูตรขอเปิดรับนักศึกษาจํานวน ๓๐ คน โดยเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ 
 



- ๑๗ - 
 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาพืชศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต       
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพ่ือให้
ตรงต่อความต้องการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนตลาดแรงงาน และความต้องการ
ทางด้านวิทยาการทางพืชศาสตร์ รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ   

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้นําหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อสภาวิชาการ พิจารณา
กลั่นกรองตามอํานาจหน้าท่ี ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งท่ีประชุมสภา
วิชาการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ท้ังนี้ ได้นําเสนอ
คณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการด้านวิชาการฯ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงนํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ก่อนดําเนินการตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป รายละเอียดตามมติ
สภาวิชาการ วาระ ๕.๗ และเล่มหลักสูตร ท่ีแนบมานี ้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 คณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้นําเสนอรายละเอียดต่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต       
สาขาวิชาพืชศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี ้

๑) โครงสร้างหลักสูตร เห็นสมควรให้ยกเลิก แผน ข ท้ังนี้ ให้ปรับเพ่ิมเป็น แผน ก๒ แทน  
๒) ศักยภาพของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพครบถ้วน 
๓) จํานวนนักศึกษาท่ีขอเปิดสอน หลักสูตรขอเปิดรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก๑ จํานวน ๕ คน และ

ขอเปิดรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก๒ จํานวน ๑๐ คน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 



- ๑๘ - 
 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได)้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณเงินรายได้) โดยได้มีมติเห็นสมควรให้นําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถขออนุมัติการจัดทํางบประมาณรายจ่ายได้ทันก่อนวันเริ่มงบประมาณให้อธิการบด ี   
สั่งให้ส่วนราชการต่างๆ ดําเนินการตามร่างเอกสารงบประมาณไปพลางก่อน ท้ังนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งในสี่ของวงเงิน
ท่ีเคยได้รับในปีงบประมาณท่ีผ่านมาตามข้อ ๒๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย 
เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดตามมติคณะกรรมการฯ วาระ ๕.๘ ท่ีแนบ 

 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ในการประชุมครั้งท่ี  
๖/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาร่างเอกสารงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอ่ไป โดยคณะกรรมการ ก.บ.ง. มีข้อสังเกต ดังนี ้

๑) การตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัย 
เป็นการนําเงินรายได้มาตั้งจ่ายเพียงร้อยละ ๘๐ แม้ว่าประมาณการรายรับจะน้อยกว่าในปีท่ีผ่านมา และการตั้งจ่าย
งบประมาณในปีนี้ ได้ตั้งจ่ายงบประมาณเป็นไปตามหลักการจําแนกตามรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดิน 

๒) ในส่วนของงบประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ น้อยกว่าในปีท่ีผ่านมา 
เนื่องจากรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงตามประมาณการจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง ซึ่งมาจากมาตรการ
กํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการแสวงหารายได้เพ่ิมเติมจากทางอ่ืนให้
มากข้ึน ภายใต้พันธกิจขององค์กร อาทิเช่น การวิจัยและการให้บริการวิชาการต่อชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก
ทางด้านวิชาการ หรือการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมรายได้ รวมถึงการจัดทําคําเสนอของบประมาณ
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะมีแหล่งงบประมาณท่ีประเทศกําหนดกรอบวงเงินไว้
เพ่ือการพัฒนา อาทิเช่น โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) หรือยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยสามารถนํางบประมาณดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัย และการให้บริการด้านวิชาการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประเทศ 
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๓) เม่ือจําแนกงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายของประเทศ จะพบว่าแผนงบประมาณ
รายจ่ายสําหรับการสนับสนุนการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ ท้ังงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้มีเพียงร้อยละ ๑.๔๓ ซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณท่ีน้อย
มากสําหรับการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในเชิงรุก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่อง
บุคลากร และมีการเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อม เพ่ือเอ้ือต่อการนําความรู้สู่การแข่งขันท้ัง
ทางด้านการวิจัย ตลอดจนการให้บริการวิชาการอันจะนําไปสู่การเพ่ิมรายได้ของมหาวิทยาลัย 

  รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการ ก.บ.ง. ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๐๐๒/ ๐๘๙ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๖๐ และมติคณะกรรมการ ก.บ.ง. วาระ ๓.๑ ท่ีแนบ 

การพิจารณา 

 งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนของประมาณการรายรับ 
เงินรายได้ วงเงิน ๓๐๔,๘๐๕,๖๐๐ บาท แยกเป็น ๑) เงินสํารองสะสม ร้อยละ ๒๐ และ ๒) ประมาณการรายจ่าย 
ร้อยละ ๘๐ ซึ่งในประมาณการรายจ่ายแยกออกเป็น ๒.๑) กรอบรายจ่าย ร้อยละ ๗๕ และ ๒.๒) เงินสํารองสะสม 
ร้อยละ ๕ ซึ่งในส่วนของเงินสํารองสะสม ควรปรับถ้อยคําเป็น เงินสํารองจ่าย เพ่ือความถูกต้องและมีความ 
แตกต่างกันกับเงินสํารองสะสม เนื่องจากเงินสํารองสะสม คือจํานวนเงินคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง ส่งผลให้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงตามไปด้วย จะเห็นได้ว่าตั้งแต่มีการปรับระบบการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตาม  
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทุกส่วนราชการต้องตั้ง
งบประมาณโดยยึดหลักภารกิจพ้ืนฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ โดยการกําหนดภารกิจยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กําหนดไว้ ๒๙ เรื่อง โดยเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดของภารกิจยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ภาคและ
ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยในการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มุ่งเน้นหาบุคคล
ท่ีจะต้องมาดําเนินงานในส่วนของภารกิจยุทธศาสตร์ให้พัฒนาและก้าวหน้ายิ่งข้ึน       

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีการประชุมร่วมกับสํานักงานเพ่ือการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกรศ.) มาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยท้ัง ๙ แห่ง ท่ีตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนท่ีโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ได้มีการดําเนินงานแล้ว โดยจะสามารถดําเนินการได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะสามารถดําเนินการได้ในส่วนของการอบรมระยะสั้น (Short Course) 
โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมบุคลากรจากมหาวิทยาลัย ๙ แห่ง ท่ีมีความสามารถและความชํานาญเฉพาะเรื่อง 
โดยจะต้องเสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้ตรงกับความสารมารถและความเชี่ยวชาญของแต่ละด้านต่อไป 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวนเงิน 
๒๔๓,๘๔๔,๕๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนสี่หม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ พร้อมท้ังมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี ้        
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 ๑.  แผนงบประมาณรายจ่ายสําหรับภารกิจยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก กําหนดภารกิจยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน และจําแนกไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายสําหรับภารกิจ
ยุทธศาสตร์ วงเงิน ๕,๓๗๙,๐๐๐ บาท หรือร้อยละ ๒.๒๑ มหาวิทยาลัยได้จัดทําประมาณการรายจ่ายในส่วนของ
เงินสํารองจ่าย จํานวนเงิน ๑๕,๒๔๐๓๐๐ บาท ซึ่งเห็นได้ว่า การดําเนินงานในภารกิจยุทธศาสตร์ มีจํานวน    
ต่ํากว่าประมาณการรายจ่าย ในส่วนของเงินสํารองจ่ายค่อนข้างมาก ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยยังคงมีการนําภารกิจ
ยุทธศาสตร์มารวมไว้กับภารกิจพ้ืนฐาน                       .  
 ๒.  การจัดทําคําเสนอของบประมาณแผ่นดิน จะไม่ได้ดําเนินการแค่เพียงแผนงบประมาณรายจ่าย
สําหรับบุคลากรภาครัฐ แผนงบประมาณรายจ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายภารกิจพ้ืนฐาน และแผนงบประมาณรายจ่าย
สําหรับภารกิจยุทธศาสตร์ เท่านั้น ซึ่งต่อไปจะมีการลดสัดส่วนของแผนงบประมาณรายจ่ายสําหรับค่าใช้จ่าย     
ภารกิจพ้ืนฐานลงเรื่อยๆ และมหาวิทยาลัยควรแยกภารกิจยุทธศาสตร์ออกจากภารกิจพ้ืนฐานให้ได้ โดยในภาค
ตะวันออกจะมีแผนงบประมาณ ๒ ส่วนคือ ๑) แผนภาคตะวันออก และ ๒) แผนโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) เพราะฉะนั้น หากมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการในส่วนใดท่ีเก่ียวข้องกับแผนท้ัง ๒ ส่วนนี้ 
ควรจัดทําคําเสนองบประมาณด้วย และมหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงการจัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายสําหรับ
ค่าใช้จ่ายภารกิจพ้ืนฐาน โดยต้องเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีแท้จริง ไม่นําภารกิจยุทธศาสตร์เข้ามาร่วมด้วย ในส่วนของ
ภารกิจยุทธศาสตร์มีด้วยกัน ๒ ส่วนคือ ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ และ
ยุทธศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยนําไปเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ท้ังนี้ เม่ือมหาวิทยาลัยมีการแยกภารกิจ
พ้ืนฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ได้แล้ว จะแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้ใช้งบประมาณเฉพาะเพียงแค่ภารกิจ
พ้ืนฐานเพียงด้านเดียว แต่จะมีการดําเนินการในภารกิจยุทธศาสตร์เข้ามาด้วย                   .. 
 ๓. กรณีจํานวนนักศึกษาลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยสูงข้ึน โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยถึง ๔๘๐,๐๐๐ บาท ต่อคน/ต่อปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก     
และยังมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ท่ีมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยท่ีค่อนข้างสูง โดยเม่ือได้วิเคราะห์แล้วสองคณะนี้ มีอัตรา
ค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่ามหาวิทยาลัยท่ีมีคณะแพทยศาสตร์ ท้ังนี้ การท่ีมหาวิทยาลัยต้องการเปิดหลักสูตรเพ่ิมใน    
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ควรมอบหมายให้คณาจารย์ทํางาน
วิจัยเพ่ือพัฒนาตนเอง และหากหลักสูตรใดท่ีไม่มีความพร้อมและไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยก็ควร
ดําเนินการงดรับนักศึกษาและปิดหลักสูตร เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จา่ยสูงข้ึน         . 
 ๔. ในส่วนของประมาณการรายรับ รายได้อ่ืนๆ ควรเพ่ิมหมายเหตุโดยระบุแหล่งท่ีมาของ
จํานวนเงินว่าได้มาจากท่ีใด พร้อมท้ังให้มหาวิทยาลัยเปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลของรายได้อ่ืนๆ ย้อนหลัง  
๓ ปี และให้นําเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้มีความเหมาะสมในการนําเสนอข้ึนทูลเกล้าฯ เพ่ือ  
ขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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โดยท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการเสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม         
ผู้ได้รับการสรรหาฯ นําข้ึนทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  วาระ ๕.๒๓ ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยยังมิได้นําเรื่องเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอน
แต่อย่างใด  

 ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สกอ. ๑๔๔๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง ให้ผู้ดํารงตําแหน่งพ้นจากตําแหน่งหน้าท่ีและแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สกอ. ๑๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคคล
ในคณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
เพ่ือให้คณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล  
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งขณะนี้ 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  

 เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง 
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาทบทวน 
มติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ วาระ ๕.๒๓ เรื่อง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้มีความเหมาะสมในการนําเสนอข้ึนทูลเกล้าฯ เพ่ือขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๑๐๑(๔)/๑๕๔๓ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีแนบ 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติให้ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 
๑๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ วาระ ๕.๒๓ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้มีความเหมาะสม
ในการนําเสนอข้ึนทูลเกล้าฯ เพ่ือขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นไปคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง 
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีคําสั่งท่ี ๐๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน โดยได้แต่งตั้ง นางสาวละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
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ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเลขท่ี ๒๐๔๖๗ ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน ตั้งแต่วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยท่ี ๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ท่ีแนบ 

 บัดนี้ การดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินใกล้ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง (สี่ปี) ในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาฯ ตามความในข้อ ๖ (๓) และ (๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย   
การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหาร   
และการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  

 เพ่ือให้การบริหารและการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน เป็นไปอย่างเรียบร้อยและ  
มีประสิทธิภาพ จึงเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน ท้ังนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

การพิจารณา 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้พิจารณา
กรณีของการเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน ซึ่งได้สอบถามความเห็น
จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยได้เสนอให้ นางสาวละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และมีความสามารถท่ีเหมาะสม และเป็นไป
ตามความในมาตรา ๒๘ วรรคสอง บังคับใช้โดยอนุโลมตามมาตรา ๓๔ วรรคห้า และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม ให้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  
   (ก.ต.ส.) ตั้งแต่วันท่ี ๒๔ มกราคม ถึงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
คําสั่งท่ี ๑๖/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) 
ต่อมาได้มีคําสั่งท่ี ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งท่ีปรึกษาและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) นั้น 
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 คณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการ ก.ต.ส. ตั้งแต่วันท่ี ๒๔ 
มกราคม ถึงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 ๑) ผลการติดตามการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  
 ๑.๑)  วิทยาเขตบางพระ (ส่วนกลาง) มีจํานวน ๓ เรื่อง  ๔ กรณ ี  
 ๑.๑.๑)  โครงการรายได้หอพัก วิทยาเขตบางพระ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
ดําเนินการแล้วโดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแสดงหลักฐาน     
การสอบข้อเท็จจริง และสรุปความคิดเห็นในการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการ ก่อนนําเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ๑.๑.๒) ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการดําเนินการแล้ว  
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้งานวินัยและนิติการติดตามเรื่องจากคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้ผลการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน โดยควรทําหนังสือทวงถามผลการสอบข้อเท็จจริงใน
เรื่องดังกล่าว 
 ๑.๑.๓)  โครงการฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๒ โครงการ 
ดําเนินการแล้วโดยกองคลังเรียกเงินคืน 
  ๑.๑.๓.๑) โครงการสํารวจความต้องการของชุมชน และประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
  ๑.๑.๓.๒) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 ๑.๒)  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีจํานวน ๒ เรื่อง   
 ๑.๒.๑)  การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี จํานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการแล้ว โดย 
ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง  
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ การสั่งจ่ายเงินจากบัญชี จํานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เม่ืออธิการบดีสั่งการแล้ว เห็นควรดําเนินการแจ้งผู้ปฏิบัติ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ๑.๒.๑)  การจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดี ๒ คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้วิทยาเขตฯ เร่งตรวจสอบจํานวนเงินค่าตอบแทน
ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ และคณะศิลปศาสตร์ ท่ีต้องเรียกคืน และเสนออธิการบดีสั่งการเรียกคืนเงิน
โดยเร็ว 
 ๒) ผลการติดตามการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ๒.๑) วิทยาเขตบางพระ (ส่วนกลาง) จํานวน ๒ เรื่อง  ๖ กรณ ี   
 ๒.๑.๑) บัญชี ท่ีดิน ส่วนกลางจํานวน ๒๙,๙๘๓,๐๙๕ บาท อยู่ ในระหว่างการ
ดําเนินการ โดยกองคลังได้ทําการตรวจสอบบัญชีท่ีดิน และทําหนังสือถึงกรมธนารักษ์ประเมินราคา  
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้งานพัสดุประสานงานกับกรมธนารักษ์ เพ่ือขอ  
ข้อมูลท่ีถูกต้อง และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ ก่อน วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
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 ๒.๑.๒) เงินฝากธนาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ วันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีบัญชี ๑๙๕ บัญชี และมีบัญชีท่ีไม่มียอดเงินฝาก ๑๖ บัญชี ดําเนินการแล้ว โดยให ้    
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารตรวจสอบและนําเสนอคณะกรรมการการเงิน 
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้ตรวจสอบการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
จํานวน ๔๐ บัญชี และให้ปิดบัญชีท่ีไม่มียอดเงินฝาก 
 ๒.๒)  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จํานวน ๒ เรื่อง  ๖ กรณ ี   
 ๒.๒.๑)  เงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารเงินรายได้จํานวน ๒๘ บัญชีบัญชีท่ีไม่มี
การเคลื่อนไหว ๓๒ บัญชี ไม่พบเอกสารประกอบการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากท้ังหมด อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการบันทึกบัญชีและตรวจสอบเอกสารประกอบ  
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้วิทยาเขตฯ หาข้อมูลบัญชีเงินฝากท้ัง ๓๒ บัญช ี 
และชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
 ๒.๒.๒)  บัญชีเงินฝากธนาคารวิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษภูวนารถ (โปรแกรม 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  จํานวน ๒ บัญชี มีการออกใบเสร็จรับเงินซ้ําซ้อน ๕ ราย และการจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
ครูต่างประเทศท่ีไม่ได้ทําเป็นสัญญา  
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้วิทยาเขตฯ เร่งหาเอกสารค่าลงทะเบียน และ
ใบเสร็จมาแสดงต่อสํานักงานตรวจสอบภายใน พร้อมท้ังตรวจสอบสัญญาจ้างของครูต่างประเทศ  
    ๒.๓) วิทยาเขตจันทบุรี จํานวน ๒ เรื่อง  ๓ กรณ ี   
 ๒.๓.๑)  เงินฝากธนาคารท่ีแสดงในรายงานทางการเงินต่ํากว่าเอกสารธนาคาร อยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการหาเอกสารการเบิกจ่ายและตรวจสอบยอดบัญชี  
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้วิทยาเขตหาผลต่างของยอดเงินและบันทึกบัญชี
ปรับปรุงให้ถูกต้อง และให้สํานักงานตรวจสอบภายในติดตามการดําเนินงานของวิทยาเขตจันทบุรี รายงานต่อ
อธิการบดี และกรรมการตรวจสอบ 
 ๒.๓.๒)  เงินฝากธนาคารเงินรายได้ มีการบันทึกบัญชีแยกต่างหากจากรายงานการเงิน 
และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน อยู่ในระหว่างการดําเนินการของงานคลังวิทยาเขตจันทบุรี     
ตามการสั่งการของอธิการบดี  
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ เงินรายได้ของหน่วยงานภาครัฐท้ังหมดต้องแสดงใน
รายงานการเงิน โดยต้องออกใบเสร็จรับเงิน ต้องออกตามรายตัวและรายการ เพ่ือให้สามารถบันทึกบัญชีได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน และให้สํานักงานตรวจสอบภายในติดตามเพ่ือรายงานต่ออธิการบดี และกรรมการ
ตรวจสอบ 
    ๒.๔)  วิทยาเขตอุเทนถวาย จํานวน๒ เรื่อง  ๑๐ กรณ ี  
 ๒.๔.๑)  เงินฝากธนาคารข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารเงินรายได้มิได้แสดงรายการ 
จํานวน ๑๗ บัญชี โดยไม่ได้บันทึกการเคลื่อนไหวท้ังรับและจ่าย ได้ปิดบัญชีไป จํานวน ๙ บัญชี และติดตาม
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รายงานการฝากเงิน  
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 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ บัญชีเงินฝากของหน่วยงานภาครัฐท้ังหมดต้องแสดง 
ในรายงานการเงิน จึงให้วิทยาเขต บันทึกบัญชีเงินฝาก จํานวน ๑๗ บัญชี ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙และมอบ
สํานักงานตรวจสอบภายในติดตามการปิดบัญชีเงินฝาก จํานวน ๙ บัญช ี
 ๒.๔.๒)  ระบบการจัดทําและรายงานทางการเงิน สิ้นสุดไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ๒.๔.๒.๑) การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ อยู่ระหว่างการดําเนินการ  
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้อธิการบดีสั่งการให้คณะกรรมการ       
เก็บรักษาเงินปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 ๒.๔.๒.๒) การจัดทําบัญชีไม่ถูกต้องตามยอดเงินท่ีเป็นจริง และปิดบัญช ี 
เงินฝากในนามบุคคลธรรมดา อยู่ในระหว่างการดําเนินการ  
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย
ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเป็นประจํา
ทุกเดือน 
 ๒.๔.๒.๓) ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของการบันทึก
บัญชีครุภัณฑ์และการคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินท่ีได้รับบริจาคได้ อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้กองคลังวิทยาเขตจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์
และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินท่ีได้รับบริจาคให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
 ๒.๔.๒.๔) เงินรับฝากอ่ืนจํานวน ๔ รายการ มีการออกใบเสร็จไม่ครบถ้วน  
อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้ตรวจสอบและจัดทําใบเสร็จให้ถูกต้อง  
ตามรายการ 
 ๒.๔.๒.๕) พบผลต่างจากงบทดลองและเอกสารการจ่ายในบัญชีเงินรับฝากอ่ืน
อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบเอกสาร  
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้ดําเนินการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
 ๒.๔.๒.๖) บัญชีเงินฝากประกันสังคม อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบเอกสาร  
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้ดําเนินการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
 ๒.๔.๒.๗) บัญชีเงินฝากระยะยาว ไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากเฉพาะ ยอดคงเหลือ
ไม่ตรงบัญชี ไม่สามารถตรวจสอบเอกสาร อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้ดําเนินการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
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 ๒.๔.๒.๘) เงินประกันสัญญา ไม่ได้จัดทําทะเบียนคุมสัญญา และโปรแกรม
การบันทึกบัญชีเสียหาย อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไขของฝ่ายสารสนเทศและตรวจสอบยอดยกมาของเงิน
ประกันสัญญาของปี ๒๕๕๘ พร้อมจัดทําทะเบียน  
  คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้ดําเนินการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามยอดเงินประกันสัญญา 

สรุปผลการติดตามการดําเนินงานของการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
๑) การตรวจสอบดังกล่าว เป็นการตรวจสอบเฉพาะเงินนอกงบประมาณ ๓ ปี เท่านั้น ยังไม่ได้

ดําเนินการตรวจสอบในส่วนของเงินงบประมาณ 
๒) การดําเนินการท้ังหมด ๑๓ เรื่อง ๓๑ กรณี ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๐ กรณี และ

อีก ๒๑ กรณี เป็นการนําเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ 
๓) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยังไม่เคยเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 
๔) การตรวจสอบท้ังหมดยังไม่ได้ตรวจสอบในเรื่องของการสั่งซื้อสั่งจ้าง เช่น หลักประกัน

สัญญา ซึ่งในการตรวจสอบในเรื่องนี้ จําเป็นต้องใช้หน่วยตรวจสอบท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญในด้านนี ้

๕) การตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ และกฎหมายท่ีกําหนด ท้ังนี้ ในส่วนของ
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร กรมบัญชีกลาง ได้รายงานไว้ว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
มีต้นทุนต่อหน่วย ๓๒๓,๒๔๐.๙๓ บาท ต่อคน/ต่อปี  วิศวกรรมศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วย ๑๔๕,๐๘๕.๒๖ บาท 
ต่อคน/ต่อปี  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วย ๔๙๖,๙๓๔ บาท ต่อคน/ต่อปี ซึ่งในส่วนนี้ ยังไม่มีการ
ดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุน จึงขอฝากข้อมูลไว้ให้กับอธิการบดีท่านใหม่ได้ศึกษาและดําเนินการต่อไป 

๖) การตรวจสอบครั้งนี้ ไม่รวมถึง กรณีของการยืมเงินทดรองราชการ จํานวนเงิน ๑๐ ล้าน
บาท เนื่องจากเรื่องนี้ไม่ได้เข้าสู่ระบบของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย   

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
๑) คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ได้ทําหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๔ ข้อ ดังนี ้ 

๑) ระบบการตรวจสอบภายใน 
๒) ระบบการควบคุมภายใน 
๓) ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 
๔) ตรวจสอบการบริหารจัดการ 
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 ท้ังนี้ ในข้อท่ี ๔ การตรวจสอบการบริหารจัดการ จะต้องตรวจสอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ท้ังในระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับผู้บริหารส่วนงานและระบบการบริหารจัดการใน
ระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการจัดการ และกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการตรวจสอบ จํานวน ๑๐ กรณี ท่ี
อธิการบดีได้ดําเนินการสั่งการไปแล้ว และเห็นสมควรมอบหมายให้อธิการบดีพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเหลือ
อีก ๒๑ กรณี ให้เรียบร้อย ภายใน ๓๐ วัน และรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาต่อไป 

๓) การตรวจสอบในเรื่องของพัสดุ ต้องอาศัยองค์ความรู้ความสามารถระดับสูง ซึ่งต้องเป็น
การดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย จึงเห็นควร
ตรวจสอบคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ด้วย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ควรมีการฝึกอบรมเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้านการเงินการคลัง และด้านพัสดุ โดยเป็นการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก หรือ
เป็นการจัดทําหลักสูตรและเชิญหน่วยงานกลางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว 

๕) บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบุคลากรของสํานักงานตรวจสอบภายใน ควรได้รับ
การฝึกอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 

ข้อสังเกตท่ีประชุม  

 ในกรณีเรื่องของพัสดุ โดยเฉพาะการทําหลักประกันสัญญาปลอม โดยในการตรวจสอบเรื่องนี้ 
จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งขณะนี้ กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการพัสดุ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการทําข้อตกลงกับธนาคาร ให้ใช้วิธทํีาหลักประกันสัญญาโดยผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกรณีนี้จะไม่สามารถ
ปลอมหลักประกันสัญญาได ้   

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๓๐ วัน พร้อมท้ังมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังนี ้

๑)  กรณีปัญหาการเปิดบัญชีจํานวนมาก เป็นการยากต่อการควบคุม ดังนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ควรมีข้อเสนอในเรื่องของการเปิดบัญชีให้มีน้อยท่ีสุด และควรใช้วิธีการควบคุม
โดยการจัดทําบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (General Ledger) หรือท่ีเรียกว่า บัญชีแยกประเภทแบบตัวที (T) เป็น
สมุดท่ีรวบรวมหรือคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญช ี

๒) คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ควรจัดทําโปรแกรมการตรวจสอบ (Audit) 
ซึ่งอย่างน้อยคณะกรรมการฯ จะต้องทําการตรวจสอบ ๔ เรื่อง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยให้นําเรื่อง
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน พร้อมท้ังควรมีการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ท้ังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย เป็นกลไกการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย ไม่ได้อยู่ภายใต้การ
กํากับของมหาวิทยาลัยหรืออธิการบด ี
 



- ๒๘ - 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 

  - ไม่มี - 

 

 

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกําหนดนัดประชุมครั้งถัดไป คือ  
วันพฤหัสบดท่ีี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
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นายศิริพงศกร  ชูสังข์ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


